
Samstarfshópur um málefni miðborgar 
 
Ár 2022 þriðjudaginn 17. maí var haldinn 6. fundur samstarfshóps um málefni miðborgar. 
Fundurinn var haldinn í Iðnó og hófst kl. 11.05. Viðstödd voru Þorsteinn Gunnarsson 
borgarritari og formaður samráðshópsins; Óli Örn Eiríksson. skrifstofa borgarstjóra og 
borgarritara; Gunnar Hersveinn Sigursteinsson, umhverfis- og skipulagssvið; Arnar Þór 
Hjaltested, umhverfis- og skipulagssvið; Guðrún Jóhannesdóttir, Miðborgin okkar; Ólafur 
Stephensen, Félag atvinnurekanda; Finnur Bogi Hannesson, Reginn; Kristjana Ósk Jónsdóttir, 
Reitir; Ágúst Elvar Bjarnason. Samtök ferðaþjónustunnar (SAF); Björg Jónsdóttir, skrifstofa 
menningar- og ferðamála/Sumarborgin; Rebekka Guðmundsdóttir, umhverfis- og 
skipulagssvið; Eva Bergþóra Guðbergsdóttir, skrifstofa borgarstjóra og borgarritara; Guðný 
María Jóhannsdóttir, skrifstofa borgarstjóra og borgarritara; Sigrún Ösp Sigurjónsdóttir, 
Rannsóknarsetur verslunarinnar; Ólafur Melsted, Faxaflóahafnir; Gunnar Tryggvason, 
Faxaflóahafnir; Róbert Aron Magnússon, Miðborgin okkar; Sigrún Tryggvadóttir, formaður 
íbúasamtaka miðborgar; Sturla Gunnar Eðvarðsson, Eik; Júlía Brekkan, Eik; Jóhanna 
Magnúsdóttir, íbúasamtök Grjótaþorps; Íris Elfa Þorkelsdóttir,  Höfuðborgarstofa; Hörður 
Heiðar Guðbjörnsson, þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Fundargerð ritaði 
Jón Halldór Jónasson, skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Fram fer kynning á starfsáætlun 2022. Þorsteinn Gunnarsson formaður samráðshópsins 
fór yfir það sem er framundan.    
 

2. Fram fer kynning á undirbúningi fyrir nýtt hagfélag miðborgarinnar. Guðrún 
Jóhannesdóttir, fulltrúi rekstraraðila úr stjórn Miðborgin okkar fór yfir stöðuna.  
 

3. Fram fer kynning niðurstöðum talningar verslana- og þjónustufyrirtækja í miðborg 
Reykjavíkur, sem Rannsóknarsetur verslunarinnar annaðist fyrir Reykjavíkurborg. Sigrún 
Ósk Sigurjónsdóttir kynnti.  
 

4. Fram fer kynning á verkefnum vinnuhóps um vörudreifingu í Miðborginni. Jón Halldór 
Jónasson, verkefnisstjóri á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, sagði frá.   
 

5. Fram fer kynning á Sumarborginni 2022. Björg Jónsdóttir, verkefnisstjóri hjá 
Höfuðborgarstofu kynnti.  
 

6. Sjónarmið íbúasamtaka miðborgar. Sigrún Tryggvadóttir formaður íbúasamtaka 
miðborgar sagði frá starfi íbúasamtaka Miðborgar Reykjavíkur.   
 

7. Fram fer kynning á fyrirhuguðum framkvæmdum í miðborginni. Rebekka 
Guðmundsdóttir, borgarhönnuður hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
kynnti.   
 

8. Fram fer kynning á uppbyggingu og nýrri starfsemi í miðborginni. Þorsteinn kynnti 
stuttlega en vísaði umfangsins vegna á kynningarglærur. 

 
Fundi slitið kl. 12.30 

 
 

  
  
  
  

 


